



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

**รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๕๖**



นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

**ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการ  
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง**



นาวาอากาศเอก นพดล เพราพิริศกริมย์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง เพื่อทราบความพร้อมก่อนทดสอบระบบการทำงาน การดำเนินการในการจัดเตรียมขยะอินทรีย์ และปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

**นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒ ลงพื้นที่จริงศึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดเชียงราย**



นาวาอากาศเอก ศุภโชค ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ จำนวน ๘๑ คน เดินทางดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภัสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ อันจะส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ ถือเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ในการผลิตผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเป็นผู้บริหารที่ดี ตามปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้น “สร้างเสริมผู้นำผู้บริหาร และฝ่ายอำนวยการระดับยุทธศาสตร์ มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อนำไปสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”

ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ณ ที่ตั้งดอนเมือง ร่วมประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์  
ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๓๐ - ๒๒๐๐  
ณ อาคารรณนภากาศ และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกัน)

### กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ



นาวาอากาศเอก นภัสดล บวรพัฒนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ (LMIS) กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัฒน์ วัฒนวรานุกร เสนาธิการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ



นาวาอากาศเอก วชิระพล เมื่อน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน โดยมอบอาคารอ่างล้างหน้าแปรงฟัน พร้อมเครื่องกรองน้ำผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ให้บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และซ่อมเครื่องไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

### โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

